

จงกลับมาทบทวนด้วยการมีความตระหนักรู้ถึงคำว่า “กลับ” และกลายเป็นตัวของความตระหนักรู้ถึงการเดินทางกลับ

วันนี้ บัพดาตามีความยินดีที่ได้เห็นลูกๆของท่านในทุกหนแห่ง ซึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจ นั่งอยู่บนบัลลังก์หน้าผาก นั่งอยู่บนบัลลังก์แห่งอาณาจักรของโลก และเป็นนายของตนเอง ในทั้งวงจรมีเพียงเวลานี้เท่านั้นที่ลูกๆอันเป็นที่รักที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พานพบได้รับบัลลังก์หัวใจของพระเจ้า ทุกดวงวิญญาณมีบัลลังก์ของหน้าผาก แต่นอกจากดวงวิญญาณบราห์มินแล้วไม่มีใครได้มาซึ่งบัลลังก์หัวใจของพระเจ้า บัลลังก์หัวใจนี้ที่ทำให้ลูกได้มาซึ่งบัลลังก์ของโลก ในปัจจุบันลูกได้กลายเป็นนายของตนเอง อำนาจในการปกครองตนเองคือพวงมาลัยที่สวมรอบคอของดวงวิญญาณบราห์มินทั้งหมด อำนาจในการปกครองตนเองคือสิทธิโดยกำเนิดของลูก ลูกประทับใจกับตนเองว่าเป็นนายของตนเองในลักษณะนี้หรือไม่? ในหัวใจของลูก ลูกมีความมุ่งมั่นว่าไม่มีใครสามารถแย่งชิงสิทธิโดยกำเนิดนี้ไปจากลูกได้ พร้อมกันนั้น ลูกมีความรู้สึกซาบซึ้งทางจิตของการได้นั่งบนบัลลังก์หัวใจของพระเจ้าด้วย ในร่างกายของมนุษย์ หัวใจกล่าวได้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เมื่อหัวใจหยุดเต้น ชีวิตก็สิ้นสุดลง ดังนั้นในชีวิตทางจิตวิญญาณนี้เช่นกัน บัลลังก์หัวใจมีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน ดวงวิญญาณที่นั่งบนบัลลังก์หัวใจจะถูกจดจำในฐานะดวงวิญญาณพิเศษในโลก ดวงวิญญาณเหล่านี้คือดวงวิญญาณที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาจะจดจำในฐานะลูกปัดของสายประคำ ดวงวิญญาณเหล่านี้เป็นเพียงกำมือเดียวจากหลายๆล้าน และเป็นเพียงไม่กี่คนจากจำนวนมากมายนั้น ดวงวิญญาณเหล่านั้นคือใคร? พวกเขาคือลูกหรือไม่? พันดาวาสคือดวงวิญญาณเหล่านั้นด้วยหรือไม่ ลูกผู้เป็นแม่คือดวงวิญญาณเหล่านั้นด้วยหรือไม่ (พวกเขาโบกมือ) พ่อพูดว่า: โอ้ ลูกผู้เป็นที่รัก เหตุใดบางครั้งลูกถึงทิ้งบัลลังก์หัวใจและผูกหัวใจของลูกไว้กับโคลนของร่างกายเล่า? ร่างกายคือโคลน ดังนั้น ลูกผู้เป็นที่รัก อย่าเอาเท้าของลูกลงไปโคลน ลูกอยู่บนบัลลังก์หัวใจ อยู่บนตัก หรือแกว่งไกวอยู่ในชิงช้าแห่งความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสอยู่เสมอ บัพดาตาได้มอบการแกว่งไกวต่างๆให้กับลูก บางครั้งก็แกว่งในชิงช้าแห่งความสุข บางครั้งก็แกว่งในชิงช้าแห่งความสนุก และบางครั้งก็แกว่งในชิงช้าแห่งความปีติสุข

ดังนั้น วันนี้ บัพดาตาได้เห็นลูกๆที่สูงส่งเช่นนั้น ลูกแกว่งไกวในชิงช้าด้วยความซาบซึ้งเช่นนั้น ลูกแกว่งไกวอยู่เรื่อยๆหรือไม่? ลูกแกว่งไกวหรือไม่? ลูกไม่ได้ลงไปโคลนโคลนใหม่? ลูกต้องการจะวางเท้าของลูกลงไปโคลนหรือไม่? เป็นเวลา 63 ชาติเกิด ลูกได้นำเท้าของลูกลงไปโคลนและลูกก็เล่นกับโคลน ดังนั้นตอนนี้ลูกไม่ได้เล่นกับโคลนโคลนใหม่? บางครั้งเท้าของลูกก็ลงไปโคลนหรือไม่? บางครั้งเท้าของลูกก็ลงไปโคลน จิตสำนึกที่เป็นร่างก็คือการวางเท้าของลูกลงไปโคลนเช่นกัน สำนึกของร่างกายก็คือการวางเท้าของลูกลงไปโคลนอย่างลึกมาก จิตสำนึกที่เป็นร่างก็คือโคลนเช่นกัน ยิ่งลูกนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจในยุคบรรจบพบกันนานเท่าไร เป็นเวลาครั้งวงจรถูกก็จะอยู่ในอาณาจักรของสุริยะวงศนานเท่านั้น และในอาณาจักรของจันทร์วงศ ลูกก็จะอยู่ในราชินิกุลของสุริยะวงศ ถ้าตอนนี้ลูกนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจในยุคบรรจบพบกันเพียงบางครั้ง ลูกก็จะอยู่ในราชวงศ์ของสุริยะวงศเพียงเวลาสั้นๆเท่านั้น ลูกอาจจะนั่งบนบัลลังก์หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันทีละคน แต่ลูกจะมีความสัมพันธ์กับดวงวิญญาณของราชวงศ์อยู่เสมอ ดังนั้น ให้ตรวจสอบตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของยุคบรรจบพบกันจนถึงปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะอยู่มา 10 ปี 50 ปี หรือ 66 ปี แต่ตั้งแต่เวลาที่ลูกกลายมาเป็นบราห์มิน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ ลูกนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจและนั่งอยู่บนที่นั่งของอำนาจในการปกครองตนเองนานเท่าใด นั่งเป็นเวลานาน ตลอดเวลา หรือเพียงบางครั้งเท่านั้น? สิ่งบ่งบอกของผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจของพระเจ้าคือพวกเขาเป็นจักรพรรดิที่ไร้กังวลในกิจกรรมของพวกเขาและสิ่งนี้จะปรากฏให้เห็นบนใบหน้าของพวกเขา ภาวะทางกายภาพอยู่บนศีรษะ แต่ภาวะที่ละเอียดอ่อนอยู่ในจิตใจ ดังนั้นพวกเขาจะไม่มีการใดๆในจิตใจของพวกเขา ความกังวลเป็นภาวะและความไร้กังวลคือการเป็นแสงและเบาสบาย หากมีการะเภทใดๆ ไม่ว่าจะป็นงานรับใช้ สายสัมพันธ์และความสัมพันธ์ หรืองานรับใช้ทางกายภาพ และไม่ใช้ภาวะของงานรับใช้ทางจิต: "จะเกิดอะไรขึ้น? จะเกิดขึ้นอย่างไร? จะประสบความสำเร็จหรือไม่?" การคิดและการวางแผนนั้นแตกต่างจากภาวะ สิ่งบ่งบอกของผู้ที่มีการะคือพวกเขาจะมีสัญญาณของความเหนื่อยล้าเล็กน้อยหรือมากบนใบหน้าของพวกเขาอยู่เสมอ การเหนื่อยล้าเป็นเรื่องที่แตกต่างกัน แต่การมีสัญญาณบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าเป็นสิ่งบ่งบอกของภาวะ อย่างไรก็ตามการเป็นจักรพรรดิที่ไร้กังวลไม่ได้หมายความว่าลูกจะอยู่อย่างไม่มีระมัดระวัง ลูกอยู่อย่างไม่มีระมัดระวังแต่ลูกกลับพูดว่าลูกอยู่อย่างไร้กังวล ความไม่ระมัดระวังหลอกลวงลูกเป็นอย่างมาก คำพูดเดียวกันนี้ใช้กับความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าและความไม่ระมัดระวังเนื่องจากมีความศรัทธาที่มั่นคงอยู่เสมอ ผู้ที่เพียรพยายามอย่างแรงกล้าจะคิดเสมอว่า "ทุกงานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความสำเร็จ"

กล้าหาญของตนเองและด้วยความช่วยเหลือของพ่อ" ในขณะที่คำพูดของความไม่ระมัดระวังคือ "มันจะเกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้น มันสำเร็จลุล่วงไปแล้ว มีงานใดที่ยังไม่สำเร็จหรือ? มันจะเกิดขึ้น" ดังนั้น คำพูดก็เหมือนกัน แต่รูปแบบจะแตกต่างกัน

ปัจจุบัน มายาในสองรูปพิเศษได้ให้ข้อสอบแก่ลูกๆ รูปหนึ่งคือความคิดที่ไร้ประโยชน์ ไม่ใช่ความคิดที่เป็นบาป แต่เป็นความคิดที่ไร้ประโยชน์ อีกรูปหนึ่งคือ "ฉันคนเดียวเท่านั้นที่ถูกต้อง ไม่ว่าฉันจะทำอะไร ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร ไม่ว่าฉันคิดจะคิดอะไรก็ตาม ฉันก็ถูกต้อง" ตามเวลา ตอนที่บรรดาความต้องการให้ลูกมีค่าๆหนึ่งอยู่ในสำนักเรียนของลูกตลอดเวลา การให้การตอบแทนของการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมด ความรักและความร่วมมือที่ลูกได้รับจากพ่อ การให้การตอบแทนหมายถึงการกลับมาตัดเทียมกัน ประการที่สอง ตอนนี้เป็นการเดินทางกลับของเรา จดจำคำว่า "กลับ" เพียงคำเดียวอยู่เสมอ วิธีที่ง่ายตายสำหรับสิ่งนี้คือให้ลูกนับความคิด คำพูด และการกระทำของลูกทั้งหมดกับของพ่อบราห์มา ความคิดของพ่อคืออะไร? คำพูดของพ่อคืออะไร? การกระทำของพ่อคืออะไร? สิ่งนี้เรียกว่า "ทำตามพ่อ" เป็นสิ่งที่ยังตายที่จะทำตามใช่ไหม? ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรใหม่หรือทำอะไรใหม่ ไม่ว่าพ่อจะทำอะไร แค่ทำตามพ่อ นี่เป็นสิ่งที่ง่ายใช่ไหม?

ผู้เป็นครู ยกมือขึ้น เป็นสิ่งที่ยังหรือยากที่จะทำตาม? มันง่ายใช่ไหม? เพียงแค่ทำตามพ่อ ตรวจสอบตนเองก่อน ดังคำกล่าวที่ว่า "คิดก่อนแล้วจึงทำ" ดังนั้น พิจารณาคำพูดของลูกก่อนแล้วจึงพูด แล้วผู้เป็นครูทุกคนจะทำอะไรในปีนี้? ตอนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้ว สิ่งเก่าจะผ่านไป และสิ่งใหม่จะเข้ามา แล้วลูกจะทำอะไรก่อนปีใหม่จะมาถึง? เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งนั้น มีความคิดว่าการวางรอยเท้าของลูกในรอยเท้าของพ่อแล้ว ลูกจะไม่ก้าวเดินไปในทางอื่นใดเลย เพียงแค่เดินตามรอยเท้าของพ่อ เป็นสิ่งที่ยังที่จะวางรอยเท้าของลูกในรอยเท้าของพ่อใช่ไหม? คิดถึงแผนการสำหรับปีใหม่ตั้งแต่ตอนนี้ เช่นที่พ่อบราห์มาเป็นเครื่องมือและถ่อมตนอยู่เสมอ ในทำนองเดียวกันให้มีความตระหนักรู้ถึงการเป็นเครื่องมือ (นิมิต) และมีความถ่อมตน (นิรมัน) ด้วยเช่นกัน อย่าเพียงแต่มีสำนักเรียนของการเป็นเครื่องมือเท่านั้น แต่พร้อมกับการมีสำนักเรียนของการเป็นเครื่องมือ ก็ให้มีสำนักเรียนของการมีความถ่อมตนด้วย ทั้งสองสิ่งนี้มีความจำเป็น เพราะลูกผู้เป็นครูเป็นเครื่องมือใช่หรือไม่? ดังนั้น ในความคิดของลูก ในทุกคำพูด ในความสัมพันธ์กับใครก็ตาม และในกิจกรรมของลูก จงมีความถ่อมตน เพียงผู้ที่มีความถ่อมตนเท่านั้นที่จะมีสำนักเรียนของการเป็นเครื่องมือ ผู้ที่ไม่ถ่อมตนจะต้องมีความถ่อมตนในระดับหนึ่ง ในลักษณะที่ละเอียดอ่อนมาก - ซึ่งอาจจะไม่ใช่ความหยิ่งยโสในรูปที่หยาบ แต่ก็จะมีนิสัยที่ชอบวางอำนาจสั่งการ การวางอำนาจสั่งการนี้ก็เหมือนร่องรอยของความหยิ่งยโสเช่นกัน จงให้คำพูดและภาษาของลูกบริสุทธิ์ สงบเงียบ และอ่อนหวานอยู่เสมอ เมื่อลูกมีสำนักเรียนในรูปของจิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณในความสัมพันธ์และสายสัมพันธ์ของลูก ลูกจะอยู่อย่างไม่มีตัวตนและไม่มีความหลงทะนงตนอยู่เสมอ ลูกจำสามคำสุดท้ายของพ่อบราห์มาอยู่เสมอได้หรือไม่? เพียงผู้ที่ไม่มีความตัวตนและไม่มีความหลงทะนงตนเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่ไม่มิกิเลส อัจชะ ทำตามพ่อ ลูกจะอยู่อย่างมั่นคงในสิ่งนี้ใช่หรือไม่?

เป้าหมายหลักของปีใหม่ที่จะมาถึงคือการมีสำนักเรียนในสามคำนี้: ไม่มีตัวตน ไม่มีความหลงทะนงตน และ ไม่มีกิเลส ไม่ควรมีแม้กระทั่งร่องรอยด้วยซ้ำ รูปที่หยาบได้จบสิ้นลงแล้ว แต่ไม่ควรมีแม้แต่ร่องรอย เพราะร่องรอยนั่นเองที่หลอกลวงลูก ความหมายของการ "ทำตามพ่อ" คือให้สามคำนี้อยู่ในสำนักเรียนของลูกอยู่เสมอ สิ่งนี้โอเคไหม?

ดับเบิลฟอเรนเนอร์ ยินขึ้น! กลุ่มที่ดีได้มาแล้ว บรรดาดาพโใจกับแ่งมุมหนึ่งของดับเบิลฟอเรนเนอร์ ลูกรู้ไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไร? ดูสิ ลูกมาจากที่ห่างไกล จากดินแดนที่ห่างไกล แต่ลูกก็ได้รับคำแนะนำว่าลูกต้องมาในรอบนี้ และลูกก็มาถึงที่นี่ ไม่ว่าจะอย่างไร ลูกทุกคนก็เพียรพยายาม และกลุ่มใหญ่ก็มาถึงที่นี่แล้ว ลูกยอมรับคำแนะนำของดาดีได้ดีมาก ขอแสดงความยินดีสำหรับสิ่งนั้นด้วย บรรดาตามองดูลูกแต่ละคน ท่านกำลังให้ดริชตีกับลูกแต่ละคน อย่าคิดว่าลูกจะได้รับดริชตีแคบนเวที่เท่านั้น จากระยะไกลลูกสามารถมองเห็นได้ดียิ่งขึ้น ดับเบิลฟอเรนเนอร์ได้เรียนรู้บทเรียนของ "ฮาจี" เป็นอย่างดี บรรดาความรักดับเบิลฟอเรนเนอร์ และท่านก็ภูมิใจในตัวพวกเขาด้วยเช่นกัน เพราะดับเบิลฟอเรนเนอร์คือเครื่องมือในการทำให้ศาสนไปถึงทั่วทุกมุมของโลก ยังมีประเทศพิเศษใดในต่างประเทศที่เหลือให้รับใช้บ้างไหม? มันเป็นเพียงเมืองหรือสถานที่พิเศษเท่านั้นหรือไม่? มีหมู่บ้านและเมืองเล็กๆที่เหลืออยู่หรือยังมีสถานที่พิเศษใดที่ยังต้องให้การรับใช้หรือไหม? ยังมีสถานที่ใดบ้างที่ยังคงต้องให้การรับใช้? อย่างไรก็ตาม จากกลุ่มที่ได้มานี้ มีกี่ประเทศที่เป็นตัวแทน? ลูกได้นับหรือไม? ลูกไม่ได้นับสิ่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม บรรดาดารู้ว่าลูกดวงวิญญาณทั้งหลายเป็นเครื่องมือในประเทศต่างๆมากมายทั่วโลก บรรดาดาพูดเสมอว่าดับเบิลฟอเรนเนอร์เป็นผู้เปิดเผยสมญาของพ่อของการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์ต่อโลก นี่เป็นสิ่งที่ดี ลูกแต่ละคนกำลังก้าวไปข้างหน้าในสถานที่ของตนเอง ด้วยความพยายามและงานรับใช้ของตนเอง และลูกจะก้าว

ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ลูกคือดวงดาวแห่งความสำเร็จ ดีมาก

กุมาร: มีกุมารจากมฐันด้วยเช่นกัน ดูสิว่ามีกุมารมากแค่ไหน ครั้งหนึ่งของห้องมีแต่กุมาร ลูกเป็นกุมาร แต่ลูกไม่ใช่กุมารธรรมดา ตอนนี้ลูกกุมารมีสมญาอะไร? ลูกเป็นกุมารไหน? ยังไงลูกก็เป็นบราห์มากุมารอยู่แล้ว แต่คุณสมบัติพิเศษของบราห์มากุมารคืออะไร? คุณสมบัติพิเศษของกุมารคือการเป็นผู้นำสารแห่งความสงบและกระจายความสงบในที่ที่ไม่มีความสงบ ไม่มีความสงบทั้งภายในจิตใจและภายนอก หน้าทีของกุมารคือการทำสิ่งที่ยาก ลูกเป็นผู้ที่ทำงานหนักใช่หรือไม่? ดังนั้นวันนี้ งานที่หนักที่สุดก็คือการจบสิ้นความไม่สงบ เป็นผู้นำสารแห่งความสงบและกระจายความสงบ ลูกเป็นคนกุมารเช่นนั้นหรือไม่? อย่าให้มีชื่อหรือรอรอยของความไม่สงบเหลืออยู่ ลูกเป็นผู้นำสารแห่งความสงบแก่โลกและแก่ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหรือมีความสัมพันธ์กับลูกหรือไม่? ลูกเป็นผู้นำสารแห่งความสงบ เช่นเดียวกับที่หน่วยดับเพลิงที่ดับไฟไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ดังนั้นหน้าที่ของผู้นำสารแห่งความสงบคือการเปลี่ยนความไม่สงบให้เป็นความสงบ ดังนั้นลูกเป็นผู้นำสารแห่งความสงบใช่หรือไม่? แน่ใจไหม? ลูกแน่ใจไหม? แน่ใจหรือไม่? ฉากจากตรงนี้ดูดีมาก บัพดาดา รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นกุมารมากมาย บัพดาดาได้ให้แผนการแก่ลูกไว้แล้วก่อนหน้านี้ ในเดลีมีกุมารมากที่สุด รัฐบาลคิดว่ากุมารหมายถึงผู้ที่ต่อสู้ รัฐบาลเกรงกลัวกุมาร รัฐบาลที่เกรงกลัวลูกกุมารควรต้อนรับลูกด้วยสมญาของ “ผู้นำสารแห่งความสงบ” และแล้วเมื่อนั้นลูกจึงจะกล่าวได้ว่าเป็นกุมารที่ได้ทำสิ่งมหัศจรรย์ มันควรจะแพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกว่า บราห์มากุมารคือผู้นำสารแห่งความสงบ สิ่งนี้เป็นไปได้ไหม? ทำสิ่งนี้ที่เดลี ลูกจะทำสิ่งนี้ใช่ไหม? ดาดีจะทำสิ่งนี้ไหม? มีกุมารมากมายเหลือเกิน ถ้าในกลุ่มหนึ่งมีมากมายขนาดนี้ แล้วในทุกกลุ่มจะมีมากมายขนาดไหน จะมีมากมายแค่ไหนในโลก? (ประมาณ 100,000) ดังนั้น กุมาร จงทำสิ่งมหัศจรรย์! แก้ไขความประทับใจที่ผิดๆที่รัฐบาลมีต่อกุมารให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม อย่าให้มีความไม่สงบแม้กระทั่งในจิตใจของลูก อย่าให้มีความไม่สงบในบรรดามิตรทั้งหลายของลูก อย่าให้มีความไม่สงบในสถานที่ของลูก อย่าให้มีความไม่สงบแม้กระทั่งในเมืองของลูก ไม่จำเป็นต้องติดตั้งบอร์ดสำหรับไบหน้าของลูกกุมาร แต่ให้ประสบการณ์นั้นลูกเขียนไว้บนหน้าผากของลูกโดยอัตโนมัติว่าลูกคือผู้นำสารแห่งความสงบ สิ่งนี้โอเคไหม?

กุมาร: กุมารก็มีมากมายเช่นกัน ไม่ใช่กุมารที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์ แต่เป็นกุมารที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่ศูนย์เท่านั้น ขอให้อยืนขึ้น! แล้วเป้าหมายของลูกกุมารทุกคนคืออะไร? ลูกต้องการที่จะมีงานทำหรือทำงานรับใช้โลก? ลูกต้องการที่จะวางมงกุฎบนศีรษะของลูกหรือลูกต้องการที่จะวางตะกร้า (ภาระ) ไว้บนศีรษะของลูก? ลูกต้องการที่จะวางอะไรไว้บนศีรษะของลูก? ดูสิ ลูกกุมารทุกคนต้องกลับมามีความเมตตา ให้ดวงวิญญาณทั่วโลกได้รับคุณประโยชน์ เป็นที่จดจำถึงกุมารว่า กุมารคือผู้ที่ยกระดับ 21 วงศ์สกุล ดังนั้นครั้งหนึ่งของวงจระจะเป็น 21 วงศ์สกุล ดังนั้นลูกคือกุมารเช่นนั้นที่จะยกระดับ 21 วงศ์สกุลใช่หรือไม่? ยกมือขึ้น ไม่ใช่แค่วงศ์สกุลเดียว แต่ 21 วงศ์สกุล ลูกจะทำสิ่งนี้หรือไม่? ดูสิ ชื่อของลูกถูกบันทึกไว้ และมันจะถูกตรวจสอบว่าลูกนั้นเป็นคนมีเมตตาหรือไม่ หรือว่าบัญชีกรรมยังคงอยู่หรือไม่ ตอนนี้ เวลากำลังเตือนลูกให้พร้อมก่อนถึงเวลา หากลูกยังคงมองดูเวลาต่อไป เวลาจะผ่านไป ดังนั้นจงรักษาเป้าหมายว่าลูกทุกคนเป็นลูกที่มีเมตตาของพ่อผู้ให้คุณประโยชน์โลก พ่อผู้มีเมตตา สิ่งนี้โอเคไหม? ลูกมีเมตตาใช่หรือไม่? จงมีเมตตาให้มากยิ่งขึ้น! กลายเป็นสิ่งนี้ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย กุมารได้รับบัลลังก์ของพ่อได้อย่างง่ายดายมาก เรามาดูกันว่าลูกจะทำความมหัศจรรย์อะไรใหม่ๆในปีใหม่นี้ อัจชะ

เพชรพลอย 108 จากฝ่ายสื่อมวลชนมาในครั้งนี้ นี่เป็นสิ่งที่ดี ให้บรรดาผู้ที่มาจากสื่อต่างๆทำสิ่งมหัศจรรย์ที่จะสัมผัสถึงสติปัญญาของทุกคนว่าพวกเขาต้องประกาศสิทธิในมรดกจากพ่ออย่างแน่นอน อย่าให้ใครถูกตัดสิทธิในสิ่งนี้ หน้าทีของสื่อคือต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือคำพูด ตอนนี้ในต่างประเทศก็มีรายการสื่อด้วยเช่นกันใช่ไหม? นี่เป็นสิ่งที่ดี เมื่อรายการต่างๆ จัดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ผู้คนก็ให้ความสนใจมากขึ้น พวกเขาทำได้ดีและจะยังคงทำต่อไป ความสำเร็จรับประกันไว้แล้ว ไม่ว่าปึกหรือฝ่ายต่างๆทั้งหลายจะทำงานรับใช้อะไร บัพดาดาก็จะยังคงได้รับข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป แต่แต่ละฝ่ายก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานรับใช้ของตนเองและมีวิธีการในการทำงานรับใช้ของตนเอง อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าเนื่องจากมีฝ่ายที่แตกต่างกัน แต่ละฝ่ายจึงแข่งขันกัน นี่ก็เป็นสิ่งที่ดี อย่าแข่งขันกันเพื่อเอาชนะหรือแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน แต่ลูกอาจแข่งขันในเรื่องของความเร็ว ผลลัพธ์ของแต่ละฝ่ายก็คือ เมื่อฝ่ายต่างๆได้ทำการรับใช้แล้ว IP และ VIP จำนวนมากก็เข้ามามีการติดต่อกัน "ไมค์(ไมโครโฟน)" ยังไม่ได้ถูกนำมาที่นี้ แต่พวกเขาก็มีการติดต่อกันและมีความสัมพันธ์กัน อัจชะ

ลูกจดจำแบบฝึกหัดที่บัพดาดาให้แก่ลูกได้ไหม? ช่วงเวลาหนึ่ง ให้กลับมาไม่มีตัวตน และช่วงเวลาต่อมา ให้กลายเป็น

เทวดานางฟ้าในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปมา นี่คือการตอบแทนของความรักของบัพและดาตา ดังนั้น จงทำแบบฝึกหัดทางจิตนี้ในตอนนี้ กลับมาไม่มีตัวตนในหนึ่งวินาที กลายเป็นเทวดานางฟ้าในหนึ่งวินาที (บัพดาตาทำการฝึกดริล) อัจชะ การที่ลูกทำแบบฝึกหัดนี้ในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปมาตลอดทั้งวันจะเตือนให้ลูกนึกถึงบาบาได้อย่างง่ายดาย

การจดจำระลึกถึงของลูกๆทุกคนในทุกหนแห่งได้มาถึงบัพดาตาแล้ว ลูกแต่ละคนรู้สึกว้า: "ให้การจดจำระลึกถึงของฉันแก่บาบา! ให้การจดจำระลึกถึงของฉันแก่บาบา!" บางคนส่งการจดจำระลึกถึงนั้นมาเป็นจดหมาย บางคนส่งมาเป็นการร้องและบางคนส่งมาเป็นคำพูด แต่บัพดาตากำลังมอบความรักและการระลึกถึงหลายล้านเท่าให้กับลูกๆทุกคนในทุกหนแห่งเพื่อตอบสนองต่อการจดจำระลึกถึงในขณะที่หลอมรวมลูกแต่ละคนไว้ในดวงตาของท่าน บัพดาตาเห็นว่า ไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม ในเวลานี้ ส่วนใหญ่ของลูกทุกคนก็มีมฐันและบัพดาตาของมฐันอยู่ในจิตใจของลูก

ถึงลูกๆทุกคนในทุกหนแห่งที่นั้งอยู่บนบัลลังก์ทั้งสามนี้ ถึงลูกๆที่เป็นนายของตนเอง ถึงลูกๆที่กลับมาทักทายกับพ่อเพื่อเป็นการตอบแทนต่อบัพดาตา ถึงลูกๆที่เป็นตัวของความตระหนักรู้ในการเดินทางกลับอยู่เสมอ ถึงลูกๆที่ทำตามพ่ออยู่เสมอทั้งในความคิด คำพูด และการกระทำ ขอส่งความรักและความระลึกถึงมากมาย และนมัสตจากบัพดาตา

พร: ขอให้ลูกเป็นนายผู้ประทานและหวานเมลิ็ดแห่งความปรารถนาดีในทุกดวงวิญญาณ อย่าได้รอผล แต่จงเฝ้าแต่หวานเมลิ็ดแห่งความปรารถนาดีในทุกดวงวิญญาณต่อไป ทุกดวงวิญญาณต้องตื่นขึ้นมาในเวลาที่ถูกต้องอย่างแน่นอน แม้ว่าจะมีใครขัดขวาง ลูกก็ต้องไม่ละทิ้งความรู้สึกที่มีเมตตาของลูก; การต่อต้าน การดูหมิ่น และการประณามเหล่านั้นจะทำงานเหมือนกับปุ๋ยและให้ผลเป็นอย่างดี มากเท่าที่พวกเขาประณามลูก พวกเขาจะร้องเพลงสรรเสริญลูกมากเท่านั้น และเหตุนี้เองลูกในฐานะที่เป็นนายผู้ประทาน จะต้องให้ความปรารถนาดีแก่ทุกดวงวิญญาณโดยผ่านทัศนคติ กระแสจิต และคำพูดของลูก

คติพจน์: ลูกๆ ที่หลอมรวมอยู่ในมหาสมุทรแห่งความรัก ความสุข ความสงบ และความปิติสุขอยู่เสมอคือตาปาสวีที่แท้จริง

*** โอม ชานตี ***

หมายเหตุ: วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 3 ซึ่งเป็นวันโยคะสากล ที่ลูกๆบราห์มินทุกคนจะนั่งสมาธิร่วมกันตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึง 19.30 น. จงมั่นคงในรูปรวมกับบัพดาตา ผู้ประทานพรและผู้ประทานโชค และทำงานรับใช้จากอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนในการให้พรแห่งความสุขและความสงบแก่ทุกดวงวิญญาณ